
"ดีอี"ดีเดย์ติดเน็ตหมู่บ้านแรก 23ธ.ค.นี้
นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2559

กระทรวงดีอี เผย ดีเดย์เน็ตหมู่บ้าน 23 ธ.ค.นี้ ที่เทศบาลตำบลจุน ก่อนใคร
ย้ำสิ้นเดือนนี้ติดตั้งครบ 50 จุด ก่อนครอบคลุมทั่วประเทศภายในสิ้นปีหน้า

วันนี้ (13 ธ.ค.) น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือ
โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ภายใต้งบประประมาณดำเนินการในช่วงแรกมูลค่า 13,000
ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงดีอีโดยคณะทำงานกำหนดกรอบการทำงานของทีโอที ที่มี
น.ส.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี เป็นประธาน
ได้เร่งหารือกับและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานได้เพื่อกำหนดกรอบให้ทีโอทีเร่งดำเนินการติดตั้งอินเทอร์
เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้านให้เป็นไปตามกรอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ธ.ค.2559 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี, น.ส.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี และ ทีมผู้บริหาร
ทีโอที จะเดินทางไปส่งมอบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) จากโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
ให้แก่ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของการดำเนินงาน เป็นการเริ่มนับ 1
การเริ่มดำเนินโครงการในการติดตั้งโครงการ ส่วนสาเหตุที่เลือกพะเยาเป็นพื้นที่แห่งแรกในการติดตั้งโครงการนั้น
เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวสามารถสื่อภาพออกมาได้อย่างชัดเจนว่าหากไม่มีโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านในพื้นที่นี้อีก
10 ปี ก็ไม่น่าจะมีการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปถึง

อย่างไรก็ตาม คาดภายในเดือนนี้ จะสามารถติดตั้งโครงข่ายบรอดแบนด์ได้เข้าถึงอย่างน้อย 50 หมู่บ้าน
ก่อนจะทยอยติดตั้งในจังหวัดอื่นๆ ครอบคลุมทั่วประเทศหรือครบจำนวน 24,700 หมู่บ้านได้ภายในปี 2560 ทั้งนี้
คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า กระทรวงดีอี, ทีโอที และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม(เอ็มโอยู)
ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินขั้นตอนต่างๆในโครงการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส.
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